

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 17/8/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế

Thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông (Chương trình số 20-CTr/TU) về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế; UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; triển khai thực hiện kịp thời các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng.

II. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng và thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; trong đó, chú trọng quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư và Chương trình số 20-CTr/TU ngày 17/8/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư đến cán bộ, công

chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và các tầng lớp nhân dân ở địa phương nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin và truyền thông theo định hướng tuyên truyền của Trung ương và của tỉnh, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công khai trên phương tiện thông tin đại chúng kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng và lên án, đấu tranh với những hành vi vi phạm.

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thu hồi tài sản tham nhũng khi có vụ việc xảy ra tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo tăng cường công tác rà soát văn bản, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Trong đó, tập trung rà soát và đề xuất tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình áp dụng pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội, xử lý tài sản bị kê biên, phong tỏa, những bất cập, vướng mắc trong kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp; tăng thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế cho các cơ quan có liên quan trực tiếp trong việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đáp ứng việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia theo ngành, lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đất đai; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần... để kiểm soát tài sản chặt chẽ, hạn chế việc tẩu tán, che giấu, hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có, tạo thuận lợi cho công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

3. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp của các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Các cơ quan chức năng nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án để kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong tỏa tài khoản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong công tác thu hồi tài sản.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do cơ quan, đơn vị mình quản lý để hỗ trợ việc thu hồi tài sản do tham nhũng mà có.

Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng; khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu thực hiện nhiệm vụ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng theo quy định hiện hành và phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn hiện nay. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác trực tiếp thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đảm bảo đủ số lượng, vững về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự liêm chính, trong sạch.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan đơn vị mình xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; thường xuyên theo

dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng nói chung và công tác thu hồi tài sản tham nhũng nói riêng; báo cáo kết quả định kỳ hàng năm về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo định kỳ cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Gia nghĩa;
- Các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, NCKSTT (Tr).

14

CHỦ TỊCH



Hồ Văn Mười
Hồ Văn Mười